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เลขานุการสภา 
  เริ่มประชุมเวลา 09.00 น. 

- เมื ่อที ่ประชุมพร้อมแล้ว นายวราวุธ  เฉียบแหลม   เลขานุการสภาเทศบาลตำบล    
เวียงป่าเป้า ได้เชิญประธานสภาเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และ 
เปิดการประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2566     
ในวันที่ 31 มีนาคม 2566  เวลา 09.00 น.  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า 
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ประธานสภา - ประกาศอำเภอเวียงป่าเป้า เรื ่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า สมัยวิสามัญ    

ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566 
 - ด้วยประธานสภาเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า ยื่นคำร้องขอให้เปิดประชุมสภาเทศบาลตำบล  

เวียงป่าเป้า สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 มีกำหนด 15 วัน ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม ถึง 
11 เมษายน 2566 เพื่อพิจารณาการตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
พ.ศ. 2566 หมวดเงินอุดหนุน ให้อำเภอเวียงป่าเป้าดำเนินโครงการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่า
หมอกควัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และโครงการสนับสนุนกิจกรรมช่วยเหลือบรรเทา
ทุกข์กิ่งกาชาดอำเภอเวียงป่าเป้า ปี 2566 ตามมาตรา 67 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล 
พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ ่มเติมจนถึง (ฉบับที ่ 14) พ.ศ. 2566 ให้สภาเทศบาลตำบล       
เวียงป่าเป้า 

 - อำเภอเวียงป่าเป้าพิจารณาแล้ว อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. 2565 ภาคผนวก ข. ลำดับที่ 10 ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายได้มอบหมายให้
นายอำเภอปฏิบัติราชการแทนในการบริหารงานเทศบาลตำบล ด้านกิจการสภาเทศบาล เพ่ือ
เรียกประชุมสภาเทศบาลสมัยประชุมวิสามัญและอนุญาตให้ขยายเวลาสมัยประชุมวิสามัญ      
จึงประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566   
มีกำหนด 15 วัน ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม ถึง 11 เมษายน 2566  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล
ตำบลเวียงป่าเป้า จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน  ประกาศ ณ วันที่ 28 เดือน มีนาคม พ.ศ. 
2566  ลงชื่อ นายบรรจง  ขุนเพชร  นายอำเภอเวียงป่าเป้า 

 - เมื่อสมาชิกสภาเทศบาลมาครบองค์ประชุมแล้ว กระผมขอเปิดการประชุมสภาเทศบาลตำบล
เวียงป่าเป้า  สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 1  ครั้งที่ 1  พ.ศ. 2566  ในวันที่  31  มีนาคม  2566  ณ  
ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้ 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
ประธานสภา - เนื ่องจากเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า ได้มีปลัดย้ายมาดำรงตำแหน่ง ปลัดเทศบาลตำบล       

เวียงป่าเป้า เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2566  คือ นายการวิระ  อ่อนศรี 
ที่ประชุม - รับทราบ 
ระเบียบวาระที่ 2  เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภา ครั้งที่แล้ว (สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 

2566 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566) 
ประธานสภา - ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลได้ตรวจสอบรายงานการประชุมสภาครั้งที่แล้ว(สมัยสามัญ สมัยที่ 1 

ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566) 
 - สมาชิกท่านใดจะขอแก้ไขหรือเพ่ิมเติม ขอเชิญครับ 
 - เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดขอแก้ไขหรือเพิ่มเติม ก็ขอมติรับรองรายงานการประชุมสภาครั้งที่แล้ว 

(สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566) 
ที่ประชุม - มีมติรับรอง 12 เสียง 
ระเบียบวาระท่ี 3  กระทู้ถาม 
   -   ไม่มี   - 
ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่อง ที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งข้ึนพิจารณาแล้วเสร็จ 

- ไม่มี  - 
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ปลัดเทศบาล - กระผมขออนุญาตท่านประธานสภา ก่อนที่จะเข้าระเบียบวาระที่ 5 กระผมขอนำเสนอขอบรรจุ
ญัตติเร่งด่วน เป็นระเบียบวาระที่ 5.2 เป็นการโอนงบประมาณเพิ่มเติมและแก้ไขเปลี่ยนแปลง 
คำชี้แจงของกองคลัง 

 - ซ่ึงเดิมระเบียบวาระท่ี 5 เร่ือง ท่ีเสนอใหม่ ก็คือ 
 ระเบียบวาระที่ 5.1 เรื่องขออนุมัติจ่ายเงินอุดหนุนเทศบาล ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 

2496 และแก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา 67 ทวิ 
 - แตม่ีวาระเร่งด่วนเข้ามา ระเบียบวาระท่ีจะขอบรรจุใหม่ ก็คือ  

  - ระเบียบวาระท่ี 5.2 เรื่อง ขออนุมัติโอนเพิ่มงบประมาณ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และ 
  - ระเบียบวาระท่ี 5.3 เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง  
- ตามระเบียบข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ ่น หากจะขอบรรจุระเบียบวาระการประชุม        
ซึ่งเป็นอำนาจของประธานสภา ถ้าหากประธานสภาอนุญาตหรือเห็นชอบ ตามระเบียบก็สามารถ
ดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุมต่อไปได้ 

ประธานสภา - ต่อไปก็ขอประชุมตามระเบียบวาระท่ี 5.1 เรื่อง ขออนุมัติจ่ายเงินอุดหนุนเทศบาล ตาม     
 พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไข เพิ่มเติม มาตรา 67 ทวิ ตามที่สภาเทศบาล  
ได้เปิดประชุมวิสามัญในครั้งนี้ก่อน ซึ่งจะมีวาระที่ 5.1 เพียงวาระเดียว จึงขอให้ประชุมตามนี้
ก่อน ปลัดเทศบาลได้ขอบรรจุระเบียบวาระท่ี 5.2 และ 5.3 สภาเห็นด้วย อนุญาตให้บรรจุได้ 
- สำหรับระเบียบวาระที่ 5.1 เรื ่อง ขออนุมัติจ่ายเงินอุดหนุนเทศบาล ตามพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไข เพ่ิมเติม มาตรา 67 ทวิ ขอเชิญฝ่ายบริหารครับ 

นายกเทศมนตรี - เรียนประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า กระผม ว่าที่ร้อยตรี
ณรงค์เดช  จิยะพงศ์  นายกเทศมนตรีตำบลเวียงป่าเป้า ขอชี้แจงเรื่องการจ่ายเงินอุดหนุนของ
เทศบาล โดยพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 ที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 67 ทวิ  ของมาตรา 
67 บัญญัติว่า การจ่ายเงินอุดหนุนของเทศบาลจะทำได้เมื่อได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาล 
และผู้ว่าราชการจังหวัดอนุมัติแล้ว ซึ่งแตกต่างไปจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดและองค์การ
บริหารส่วนตำบล ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดและองค์การบริหารส่วนตำบล สามารถอนุมัติ
การจ่ายเงินอุดหนุนได้เอง โดยไมต่้องขออนุมัติจากผู้ว่าราชการจังหวัด ทำให้ขั้นตอนการจ่ายเงิน
อุดหนุนของเทศบาลมีขั ้นตอนมากกว่าองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น ประกอบกับ
พระราชบัญญัติเทศเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มติม (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 มาตรา 
71 วรรคสอง บัญญัติว ่า สำหรับเทศบาลเมืองและเทศบาลตำบล ผู ้ว ่าราชการจังหวัด             
จะมอบหมายอำนาจหน้าที่ในการกำกับดูแลให้นายอำเภอปฏิบัติราชการแทน สำหรับเทศบาล   
ที่อยู่ในอำเภอนั้น ๆ ก็ได้ ดังนั้น กระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้วเห็นว่า หากผู้ว่าราชการจังหวัด
จะเห็นสมควรมอบอำนาจในการอนุมัติจ่ายเงินอุดหนุน ตามมาตรา 67 ทวิ ประกอบมาตรา 67 
แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ให้แก่นายอำเภอปฏิบัติราชการ
แทน สำหร ับเทศบาลเมืองและเทศบาลตำบลที ่ต ั ้งอย ู ่ในอำเภอ โดยอาศัยมาตรา 38             
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ก็จะเป็น
การลดขั้นตอนและเพิ่มความรวดเร็วในการปฏิบัติราชการของเทศบาลมากยิ่งขึ้น จึงเรียนมา   
เพ่ือพิจารณา 
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ประธานสภา - ขอเชิญปลัดเทศบาลครับ 
ปลัดเทศบาล - ขออนุญาตเรียนเพ่ิมเติมครับ 
 - เนื่องจากได้รับหนังสืออำเภอเวียงป่าเป้า ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2565 เรื่องขอรับเงินอุดหนุน

งบประมาณ หมวดเงินอุดหนุน ตามโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566(เพิ ่มเติม)      
เรียนนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทุกแห่ง อำเภอเวียงป่าเป้าขอรับเงินอุดหนุน ทั้งสิ้น       

                     4 โครงการ แต่ขอยกเลิก 2 โครงการ และยังมีโครงการที่ได้ขอเพ่ิมเติมอีก 2 โครงการ ก็คือ 
 1. โครงการสนับสนุนกิจกรรมการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ กิ่งกาชาดอำเภอเวียงป่าเป้า ประจำปี  

    2566 งบประมาณ 90,000.- บาท  
 2. โครงการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน ประจำ 2566 งบประมาณ 90,000.-บาท 
     - ซึ่งตามที่อำเภอเวียงป่าเป้าได้แนบโครงการมา กระผมขอชี้แจงว่าขอรับการสนับสนุนองค์กร   

      ปกครองส่วนท้องถิ่นละ 10,000.-บาท ซึ่งโครงการนี้ได้ส่งมาเมื่อ วันที่ 17 ตุลาคม 2565  
      แต่เนื่องจากภารกิจหน้าที่ของเทศบาล ได้อนุมัติเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี  
      2566 จากสภาเทศบาลไปแล้ว เมื่อเดือนสิงหาคม 2565 ซึ่งอำเภอได้ขอรับการสนับสนุน 
      ภายหลังจากท่ีสภาเทศบาลเราได้อนุมัติงบประมาณไปแล้ว 
    - ต่อมาเม่ือวันที่ 9 มีนาคม 2566 เทศบาลก็ได้รับหนังสือจากอำเภอเวียงป่าเป้า ที่ ชร  
      0318.1/ว 1493 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2566 เรื่อง ขอรับเงินอุดหนุนงบประมาณ หมวด 
      เงินอุดหนุน ตามโครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานโครงการป้องกัน 
      แก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน และสนับสนุนกิ่งกาชาดอำเภอเวียงป่าเป้า 
    - ซึ่งก็ได้สอบถามไปทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้ง 8 แห่ง รวมทั้งเทศบาลตำบล      
      เวียงป่าเป้า เป็นจำนวน 9 แห่ง ซี่งมีมติว่าจะอุดหนุนตามวัตถุประสงค์อำเภอเวียงป่าเป้า  
      สืบเนื่องจากปัญหาหมอกควันและภัยป่าได้ทวีความรุนแรงขึ้น ซึ่งอำเภอเวียงป่าเป้าได้รับ 
      การสั่งการจากผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายว่า ให้ดำเนินการปัญหาหมอกควันไฟป่า       
      อย่างเข้มงวด เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้าจึงต้องรีบดำเนินการ เพ่ือให้ทันช่วงเวลาที่กำลัง     
      เกิดปัญหาหมอกควันไฟป่าในขณะนี้อย่างรุนแรง 
    - โครงการกิ่งกาชาดอำเภอเวียงป่าเป้า สืบเนื่องจากปัญหาประชาชนได้รับผลกระทบจาก 
      ปัญหาที่อยู่อาศัย การเจ็บป่วย รวมทั้งปัญหาหมอกควันด้วย กิ่งกาชาดก็จะได้ลงพื้นที่     
      เพ่ือดูแลความเดือดร้อน ทุกข์สุขของพ่ีน้องประชาชน  
    - เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้าจึงได้มีญัตติถึงประธานสภา เพ่ือขออนุมัติจากท่ีสภาเทศบาลตำบล 
      เวียงป่าเป้า เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบ เนื่องจากโครงการทั้ง 2 โครงการ ก็ได้บรรจุไว้ใน 
      แผนพัฒนาเทศบาลแล้ว ดังนั้นเทศบาลจึงขอมติจากท่ีสภาแห่งนี้ในการขออนุมัติจ่ายเงิน 
      อุดหนุนเทศบาล ดังกล่าว ถ้าสภาเห็นชอบให้อุดหนุน ได้ทางเจ้าหน้าที่ก็จะดำเนินการโอน 
      เงินงบประมาณในส่วนที่ยังมีอยู่มาตั้งจ่ายในการอุดหนุนต่อไป 

ประธานสภา - ตามระเบียบวาระที่ 5.1 เรื่อง ขออนุมัติจ่ายเงินอุดหนุนเทศบาล ตามพระราชบัญญัติเทศบาล 
พ.ศ. 2496 และแก้ไข เพ่ิมเติม มาตรา 67 ทวิ 

 - ในการจ่ายเงินอุดหนุนให้แก่อำเภอเวียงป่าเป้า จำนวน 2 โครงการ ๆละ 10,000.-บาท    รวม
เป็นจำนวน  20,000.-บาท 

 - สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบ ขอมติด้วยการยกมือครับ 
/ที่ประชุม... 
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ที่ประชุม - เห็นชอบ  12  เสียง 
ประธานสภา - ระเบียบวาระท่ี 5.2 และ 5.3 ขอเชิญปลัดเทศบาลชี้แจงครับ 
ปลัดเทศบาล - ระเบียบวาระท่ี 5.2 เรื่อง ขออนุมัติโอนเพิ่มในหมวดค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
 - ระเบียบวาระที ่ 5.3 เรื ่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี ่ยนแปลงคำชี ้แจงครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์          

ของกองคลัง  
- ซึ่งทางประธานสภาก็ได้อนุญาตให้บรรจุเข้าในระเบียบวาระการประชุมแล้ว ฝ่ายบริหาร       
จะชี้แจงหรือจะมอบให้ปลัดเทศบาลหรือผู้อำนวยการคลังเป็นผู้เรียนชี้แจงครับ 

ประธานสภา - ฝ่ายบริหารจะมอบให้ใครชี้แจง ขอเชิญครับ 
นายกเทศมนตรี - มอบปลัดเทศบาลเรียนชี้แจง ระเบียบวาระท่ี 5.2 และ 5.3 ครับ 
ปลัดเทศบาล - ระเบียบวาระที่ 5.2 เนื่องจากเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 

2566 ของเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า ซึ่งได้รับความเห็นชอบและประกาศใช้แล้ว ได้มีการตั้ง
งบประมาณในหมวดค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตั้งได้งมาตรฐานตามครุภัณฑ์ ตั้งไว้ 17,000.-บาท 
ปัจจุบันมาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ได้เปลี่ยนไป โดยสำนักกรมบัญชีกลางได้เปลี่ยนมาตรฐาน
ครุภัณฑ์ใหม่ จึงทำให้ลักษณะมาตรฐานคอมพิวเตอร์เพิ่มขึ้น ดังนั้นงบประมาณตามแบบแบบ
มาตรฐานคอมพิวเตอร์จึงเพิ่มขึ้นด้วย 

 - เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า จึงได้ขอยื่นญัตติขออนุมัติโอนเพิ่ม ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์ ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2566 ดังนี้ 

 - โอนลด  แผนงาน บริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง  หมวดเงินเดือนฝ่ายประจำ  ประเภท
เงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  งบประมาณตั้งไว้  1,733,760. -บาท  ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้  โอนลด จำนวน 3,000.-บาท 

 - โอนเพิ่ม  แผนงานบริหารทั่วไป  งานบริหารงานคลัง  หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์  งบประมาณตั้งไว้ 17,000.-บาท  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
รายการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำนักงาน ราคา 17,000.-บาท  โอนเพิ่ม จำนวน 
3,000 บาท ซึ่งรวมเป็นจำนวนเงิน  20,000.-บาท จึงจะเพียงพอในการดำเนินการ 

ประธานสภา - ตามท่ีปลัดเทศบาลได้ชี้แจงในระเบียบวาระท่ี 5.2 ถ้าหากสมาชิกท่านใดจะขอสอบถามขอเชิญ 
 - ถ้าไม่มีผู้ใดสอบถาม ในระเบียบวาระที่ 5.2 เรื่อง ขออนุมัติโอนเพิ่มครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ

อิเล็กทรอนิกส์ ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2566 
 - ขอมติด้วยการยกเมือครับ 
ที่ประชุม - มีมติอนุมัติ  12  เสียง 
ประธานสภา - ระเบียบวาระที ่ 5.3 เรื ่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแลงคำชี ้แจง ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ

อิเล็กทรอนิกส์ ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2566 
 - ขอเชิญปลัดเทศบาลชี้แจงครับ 
ปลัดเทศบาล - เนื่องจากกองคลังเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า มีความประสงค์ยื่นญัตติเร่งด่วน ในการขออนุมัติ

แก้ไขเปลี่ยนคำชี้แจง ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ ตามเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2566 โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 

/-ข้อความเดิม... 
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 - ข้อความเดิม  ตั้งอยู่ในแผนบริหารทั่วไป  งานบริหารงานคลัง  หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์  งบประมาณตั้งไว้  17,000. -บาท  ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้  รายการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำนักงาน ราคา 17,000.-บาท 

 - คุณลักษณะพ้ืนฐาน  มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก ( 2 core) และ 
4 แกนเสมือน (4  Thread) และมีเทคโนโลยีเพ ิ ่มส ัญญาณนาฬิกาได ้ในกรณีท ี ่ต ้องใช้
ความสามารถในการประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมีความเร็วสัญญาณ
นาฬิกาสูงสุด ไม่น้อยกว่า 3.7 GHz จำนวน 1 หน่วย 
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) 
เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB  
- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB  
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid 
State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จำนวน 1 หน่วย  
- มี DVD-RW หรือดีกว่า แบบติดตั ้งภายใน ( Internal) หรือภายนอก (External) จำนวน 1 
หน่วย 
- มีช่องเชื ่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือ
ดีกว่า จำนวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง  
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์  
- มีจอแสดงภาพในตัว และมีขนาดไม่น้อยกว่า 21 นิ้ว ความละเอียดแบบ FHD (1920x1080)  
- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11 ac) และ Bluetooth 

คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน ธันวาคม 
2564 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประกาศ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564 

 

 ข้อความใหม่    แผนงาน  บริหารทั่วไป งาน  บริหารงานคลัง   หมวด  ค่าครุภัณฑ์ 
 ประเภท  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์  งบประมาณรวมโอนเพิ่ม จำนวน   

20,000 บาท  เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สําหรับงานสํานักงาน ราคา 20,000 บาท 
คุณลักษณะพื้นฐาน 
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกนหลัก (4 core) และ 8 แกนเสมือน        
(8 Thread) และมีเทคโนโลยีเพิ ่มสัญญาณนาฬิกาได ในกรณีที ่ตองใชความสามารถในการ
ประมวลผลส ูง (TurboBoost หร ือ Max Boost) โดยม ีความเร ็วสัญญาณนาฬิกาส ูงสุด             
ไมนอยกว่า 3.7 GHz จํานวน 1 หนวย  
- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจําแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) 
เดียวกันขนาดไมนอยกวา 4 MB 
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไมนอยกวา 8 GB 
- มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไมนอยกวา 1 TB หรือ ชนิด Solid 
State Drive ขนาดความจุไมนอยกวา 250 GB จํานวน 1 หนวย 

/-มีช่องเชื่อม... 
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- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือ 
ดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง 
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอยกวา 3 ชอง 
- มีแปนพิมพและเมาส 
- มีจอแสดงภาพในตัว และมีขนาดไมนอยกวา 21 นิ้ว ความละเอียดแบบ FHD (1920x1080) 
- สามารถใชงานไดไมนอยกวา Wi-Fi (IEEE 802.11 ac) และ Bluetooth 

คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน ธันวาคม 
2564 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประกาศ ณ วันที่ 13 มีนาคม 2566 
- เหตุผล มีความจำเป็นในการขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลง
คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2566 (ฉบับ
ใหม่ล่าสุด) เทศบาลจึงมีความจำเป็นเร่งด่วนในการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2566 

ประธานสภา - สมาชิกท่านใดจะสอบถาม ขอเชิญครับ 
- ถ้าไม่มีท่านใดสอบถาม กระผมก็จะขอมติในระเบียบวาระที ่ 5.3 เรื ่อง ขออนุมัติแก้ไข     
เปลี่ยนแปลงคำชี้แจง ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ ตามเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2566 ด้วยการยกมือครับ 

ที่ประชุม - มีมตเิห็นชอบอนุมัติ  12  เสียง 
ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่อง อ่ืนๆ 
ประธานสภา - ท่านใดมีเรื่องอะไรที่จะเสนอหรือสอบถาม ขอเชิญครับ 
 - ขอเชิญปลัดเทศบาลครับ 
ปลัดเทศบาล - กระผมขอแจ้งต่อท่านประธานสภา เนื่องจากได้มีพนักงานเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า จำนวน   

3 คน ประกอบด้วย  
1. นายการวิระ  อ่อนศรี       ตำแหน่ง ปลัดเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า 
2. นางจันทร์ฉาย  ยามี   ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด 
3. นายอลงกรณ์  มานพ  ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง 

- ได้รับคำสั่ง ที่ 3/2566 เป็นคำสั่งของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งที่ 3 
จังหวัดเชียงราย  เรื่อง แต่งตั้งอนุกรรมการเลือกตั้ง และบุคคลเป็นผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงาน
ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นการเลือกตั้งทั่วไป ซึ่งทั้ง 3 คน ได้รับคำสั่ง
แต่งตั้งให้เป็นผู้ช่วยเหลือปฏิบัติงานประจำเขตเลือกตั้ง จึงเป็นเหตุให้นางจันทร์ฉาย  ยามี 
ไม่ได้เข้าร่วมประชุมสภาในวันนี้ เนื่องจากเดินทางไปประชุมที่โรงแรมทิคการ์เด้ น จังหวัด
เชียงราย เพ่ือ กกต.จะได้แจ้งคำชี้แจงในการปฏิบัติหน้าที่ และช่วงบ่ายจะเป็นการจัดสถานที่
รับสมัคร ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ซึ่งในการประชุมวันนี้ กระผมก็ต้องเข้าร่วมประชุม
ด้วย แต่เนื่องจากในวันนี้เป็นการประชุมสภาครั้งแรกที่กระผมจะต้องเข้าร่วมประชุมด้วย 
กระผมจึงขออนุญาตลาการประชุม ข้าราชการทั้ง 3 คน จะต้องมีหน้าที่ภายใน 45 วัน     
ในการเป็นผู ้ช ่วยเหลือปฏิบัต ิงานประขำเขตเลือกตั ้งที ่ 3 จังหวัดเช ียงราย ในการ
ติดต่อสื่อสารต่างๆ ขอให้ท่านได้แจ้งทางระบบออนไลน์ได้ตลอดเวลา   

/- ซี่งตาม... 
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- ซี่งตามกฎหมายของคณะกรรมการการเลือกตั้งประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 ระบุว่า ให้ส่วนราชการให้การสนับสนุน ช่วยเหลือ 
อำนวยความสะดวกให้แก่คณะกรรมการการเลือกตั้งตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งร้องขอ 
ซึ่งนายกเทศมนตรีก็ได้อนุญาตให้ทั้ง 3 คน เป็นผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานในครั้งนี้  
- ว ันที ่ 3- 7 เมษายน 2566 กระผมต้องเดินทางเพื ่อไปเป็นเจ้าหน้าที ่ร ับสมัคร
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ที่หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ทุกวัน ซึ่งก็ต้อง
เดินทางไปกลับทุกวัน เพื่อจะได้มาติดตามเอกสารของเทศบาลเพื่อไม่ให้งานติดขัดครับ 
เบื้องต้นจะเป็นการรับสมัครก่อน ก็จะขอแจ้งเป็นระยะๆ ให้สมาชิกทางระบบออนไลน์    
เพ่ือเป็นข้อมูลความรู้ให้พี่น้องประชาชนด้วยครับ 
- ที่จะมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร อันดับแรกที่เทศบาลเราได้ดำเนินการคือ 
ประกาศการกำหนดสถานที่ ปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้ง เราได้ยึดถือตามประกาศเดิม
ของการเลือกตั้ง อปท.เป็นหลัก และจัดทำบอร์ด ทั้ง 10 หน่วย ได้ดำเนินการและรายงาน
คณะกรรมการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงรายแล้ว ขอแจ้งให้สมาชิกทุกท่านได้รับรู้รับทราบ
ด้วยเพื่อจะได้ตอบพี่น้องประชาชนเมื่อมีการสอบถามครับ 
- กระผมขอนำเสนอ ให้มีการประชุมประจำเดือนของสมาชิกทุกเดือน เดือนละ 1 ครั้ง 
กระผมขอเสนอแนวคิดนี้ต่อสภาเทศบาลว่าจะเห็นด้วยหรือไม่  เพราะเห็นว่าการประชุม
ประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการ และประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ของอำเภอ ได้มีการประชุม
ทุกเดือน ซึ่งข้อราชการที่อำเภอหรือจังหวัดแจ้งมา จะเป็นการประชุมหัวหน้าส่วนราชการกับ
ประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งข้อมูลนี้จะไม่ถึงท้องถิ่นหรือสมาชิก กระผมขอนำเสนอว่า จะนำ
ข้อมูลที่อำเภอได้แจ้งข้อราชการมาประชุมให้กับสมาชิกได้รับทราบทุกเดือน ซึ่งเป็นข้อมูล
เดียวกันกับกำนันผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งอยู่ในพื้นที่เดียวกันก็จะได้รับรู้รับทราบ เมื่อมีประชาชนถาม
สามารถตอบได้ และเป็นการนำข้อมูลต่าง ๆ มาแจ้งฝ่ายบริหาร  นำข้อร้องเรียนร้องทุกข์จาก
พ่ีน้องประชาชนมาปรึกษาหารือ แก้ไขปัญหาไปพร้อมๆ กัน  
- กระผมขอนำเสนอหรือแจ้งหารือทางฝ่ายสภาว่าจะเห็นด้วยหรือไม่ครับ ในการประชุม
ประจำเดือนของสภาเทศบาล ประชุมหลังจากมีการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ 1 วันครับ  
ไม่ใช่เป็นการประชุมสภา แต่เป็นการประชุมประจำเดือนของสมาชิกสภาและขอเชิญฝ่าย
บริหารร่วมประชุมด้วยครับ  
- เกี่ยวกับเรื่องวิกฤตหมอกควันเชียงราย ซึ่งขณะนี้เป็นปัญหาหนักมาก กระผมขอนำเสนอ
ประธานสภาผ่านไปยังฝ่ายบริหาร ในการดูแลพี่น้องประชาชนในด้านใดด้านหนึ่งก่อน       
ได้หรือไม่ครับ เช่น ขณะนี้หลายๆ ท้องถิ่นก็ได้มีการแจกหน้ากากอนามัยให้พี่น้องประชาชน 
และทางโรงพยาบาลเวียงป่าเป้าก็ได้ขออนุเคราะห์รถน้ำไปฉีดพ่นหมอกควันบริเวณ
โรงพยาบาลด้วยครับ 
- สำหรับเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้าก็ได้จัดทำห้องปลอดฝุ่นไว้ที่อาคารเรียนโรงเรียนและ
อนุบาล เป็นห้องปรับอากาศ เพื่อให้พี่น้องประชาชนที่มีอาการอึดอัดหายใจฝืดเคืองได้มา
พักผ่อน ได้บรรเทาอาการได้บ้างครับ 

/ประธานสภา... 
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ประธานสภา -  ขอเชิญเลขานุการนายกครับ 
เลขานุการนายก -  กระผมขอเรียนถามปลัดเทศบาล เกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ของเทศบาลทีไ่ปช่วยปฏิบัติงานเป็นผู้ช่วย 

เหลือการปฏิบัติงานในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งเจ้าหน้าที่ของเทศบาลก็มีจำนวน
น้อย จะทำให้การปฏิบัติงานของเทศบาลล่าช้าหรือเปล่าครับ ตัวอย่างเช่นผู้อำนวยการกองช่าง
ซึ่งต้องดำเนินการเกี่ยวกับการก่อสร้างตามโครงสร้างต่าง ๆ เพ่ือให้ทันดำเนินการในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 ขอฝากนายกเทศมนตรีและปลัดเทศบาลช่วยกำชับผู้อำนวยการกองช่างให้เร่ง
ดำเนินการด้วยครับ 

นายกเทศมนตรี -  เกี่ยวกับคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดเชียงราย ได้ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ของ
เทศบาลจำนวน 3 ท่าน เพื่อเป็นผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร เขตเลือกตั้งที่ 3 จังหวัดเชียงราย ตั้งแต่วันที่ 3 – 7 เมษายน 2566 ณ ศูนย์สมัครรับ
เลือกตั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ซึ่งในการไปช่วยงานในครั้งนี้ ทั้ง 3 คนก็ไม่ได้ไปพร้อมกัน
ทุกวันครับ ตามที่ปลัดเทศบาลได้แจ้งไปแล้ว สำหรับทางด้านผู้อำนวยการกองช่างกระผมก็จะ
กำชับให้เร่งดำเนินการต่อไปครับ เพื่อให้งานดำเนินการไปได้รวดเร็ว เสร็จสิ้นภารกิจ ตาม
นโยบายของฝ่ายบริหารที่ได้วางไว้ครับ 

ประธานสภา -    ขอเชิญนายเล็ก  ขุนแหลม ครับ 
นายเล็ก     - เกี่ยวกับเรื่องหมอกควัน ซึ่งกระผมได้รับมอบหมายจากท่านนายกให้ไปประชุมแทนที่ 
ขุนแหลม องค์การบริหารส่วนตำบลสันสลี ซึ่งมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฝ่ายปกครอง กำนัน   โดยมีรอง

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย และนายอำเภอเวียงป่าเป้า มาร่วมประชุมด้วย ซึ่งตำบลเวียงและ
ตำบลสันสลีได้มีการเกิดไฟป่าทำให้เกิดหมอกควันเป็นจำนวนมาก แต่สำหรับในเขตเทศบาลไม่มี
เขตป่า จึงไม่มีเรื่องของไฟป่า ซึ่งเป็นเขตที่ตั้งของชุมชนและส่วนราชการ แต่ได้รับผลกระทบจาก
หมอกควัน กระผมก็ได้นำเรียนในส่วนของเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้าได้มีการแก้ไขปัญหาลดภาวะ
ฝุ่นหมอกควันอยู่เป็นประจำ โดยการฉีดพ่นละอองน้ำตามซอยต่าง ๆ รวมทั้งในสถานที่ราชการ
ด้วย เพื่อลดหมอกควัน วันละ 3 เวลา ภาคเช้า ภาคบ่ายและตอนเย็น โดยใช้น้ำประมาณวันละ 
10,000 ลิตร เป็นการแก้ปัญหาได้ระดับหนึ่ง แต่ว่าทางจังหวัดก็ได้นำเสนอท้องถิ่น ว่าทาง
ท้องถิ ่นจะสามารถช่วยเหลือประชาชนได้อย่างไรบ้าง ท่านได้เน้นทางเทศบาลจะสามารถ
ช่วยเหลือในด้านหน้ากากได้หรือไม่ ถ้าหากว่ามีงบประมาณเหลือพอที่จะดำเนินการได้ ซึ่งท่าน
รองผู ้ว ่าราชการจังหวัดได้ขอความร่วมมือจากเทศบาลด้วยครับ กระผมขอนำเรียนท่าน
ประธานสภาผ่านไปยังสมาชิกและฝ่ายบริหารครับ 

ประธานสภา - ขอเชิญนายประเสริฐ  เทพวัน ครับ 
นายประเสริฐ - เรื่องท่ีกระผมจะได้นำเรียนท่านประธานสภาผ่านไปยังฝ่ายบริหาร เกี่ยวกับโครงการก่อสร้าง  
เทพวัน  ต่าง ๆ ขอให้ทางฝ่ายผู้บริหารได้เร่งรัดดำเนินการด้วยครับ 
ประธานสภา - ขอเชิญนายจำเนียร  ปริมิตร ครับ 
นายจำเนียร - สำหรับเรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการเป็นผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานในการเลือกตั้ง 
ปริมิตร  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งก็ได้แต่งตั้งเฉพาะผู้ที่เป็นหัวหน้าหน่วยงานนั้นๆ อาจจะกระทบต่อ 

งานของเทศบาลได ้เราจะทำการเปลี่ยนเป็นเจ้าหน้าที่คนอื่นไปได้หรือไม่ครับ 
/ปลัดเทศบาล... 
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ปลัดเทศบาล - ซึ่งตามคำสั่งแต่งตั้งเมื่อได้ออกไปแล้ว การเปลี่ยนแปลงคำสั่งต้องเป็นไปตามระเบียบของทาง
ราชการ คือต้องมีเหตุจำเป็นเร่งด่วนเท่านั้น ตัวอย่างเช่น การเจ็บป่วยกะทันหัน ตามที่ท่านเลขา
ได้พูดไปเมื่อสักครู่กระผมก็ขอรับไปดำเนินการแก้ไข โดยออกคำสั่งแต่งตั้งให้กระผมเป็นผู้รักษา
ราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง ซึ่งผู้อำนวยการกองช่างได้ไปอบรม ในการไปอบรมที่จังหวัด
เชียงใหม่ครั้งนี้ เพราะได้ทำเรื่องตอบรับการไปอบรมตั้งแต่เดือนมกราคม 2566 ครับ 

เลขานุการนายก - ตามที่ปลัดเทศบาลได้มีแนวนโยบายจะตัดกิ่งไม้ หรือขุดลอกที่แม่ลาว และหาผู้รับจ้างมา
ดำเนินการกระผมเกรงว่าจะเกิดปัญหาเรื่องกรมเจ้าท่า 

ปลัดเทศบาล - เกี่ยวกับที่ตรงนั้น เมื่อเกิดอุกทกภัยที่ผ่านมากระผมเห็นว่าระดับน้ำเต็มล้น และมีต้นไผ่ได้ล้มทับ
อยู่กลางลำน้ำ ประมาณ 5 กอ ทำให้ขวางทางน้ำไหล ทำให้น้ำล้นทั้ง 2 ข้าง ถ้าหากไม่ทำ       
ในปัจจุบันนี้ ซึ่งงานป้องกันต้องดำเนินการตั้งแต่เกิดเหตุน้ำท่วมแล้ว คือจะต้องดำเนินการ 3 ช่วง  
คือ 1. ก่อนเกิดเหตุ ป้องกันไม่ให้เกิดเหตุ  2. ระหว่างเกิดเหตุ ต้องบรรเทาไม่ให้เกิดเหตุ          
3. ระยะฟ้ืนฟู  ซึ่งจะต้องรีบดำเนินการครับ 

ประธานสภา - ในเรื่องการดำเนินการเกี่ยวกับโครงสร้างต่าง ๆ ขอฝากทางฝ่ายบริหารได้ช่วยเร่งรัดดำเนินการ
ด้วยครับ 

 - สำหรับเรื่องการประชุมของสมาชิกสภา ซึ่งไม่เกี่ยวกับการประชุมสภา กระผมมีความเห็นด้วย
ครับว่าจะให้มีการประชุมของสมาชิกสภาทุกเดือน 

 - ขอเชิญเลขานุการสภาครับ 
เลขานุการสภา - กระผมก็มีความเห็นด้วย กับการที่จะให้มีการประชุมของสมาชิกสภาทุกเดือนครับ 
นายประเสริฐ - กระผมก็มีความเห็นด้วยครับ ในการประชุมของสมาชิกสภาทุกเดือน 
นายกเทศมนตรี - เนื่องจากทุกเดือน จะมีการประชุมหัวหน้าส่วนราชการก่อน ถัดจากนั้นจะเป็นการประชุมกำนัน 

ผู้ใหญ่บ้าน ทุกเดือนกระผมก็ได้ประชุมร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการอำเภอ ซึ่งไม่ได้ประชุมกำนัน
ผู้ใหญ่บ้านด้วย กระผมมีความคิดว่าในการประชุมประจำเดือนของสมาชิกสภา ควรที่จะเชิญ
กำนัน ผู้ใหญ่บ้านในเขตเทศบาลมาร่วมประชุมด้วยครับ เพราะจะได้เป็นการรับรู้ข่าวสารของ 
ทางราชการไปพร้อมๆ กัน 

 - สำหรับการประชุมประจำเดือนของสมาชิกสภาทุกเดือน กระผมมีความเห็นและสนับสนุนด้วยที่
จะให้มีการประชุมครับ 

นายเล็ก ขุนแหลม – เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของกองต่างๆ ของเทศบาล กระผมขอนำเรียนท่านประธานสภา
ผ่านไปยังสมาชิกทุกท่าน ว่าทางฝ่ายบริหารเราก็มีการปรับปรุง โดยทุกวันอังคารจะมีการประชุม
ผู้อำนวยการกอง ทุกกอง เพื่อติดตามการดำเนินงานตามเทศบัญญัติ เพื่อไม่ให้หย่อนยานหรือ
ล่าช้า ในการประชุมก็ได้นำปัญหาต่าง ๆ มาสอบถาม และได้ดำเนินการติดตามแก้ไขปัญหาที่
เกิดขึ้น เพื่อให้ทำงานได้อย่างรวดเร็ว เพื่อผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชน และเพื่อให้งาน
สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี 

ประธานสภา - สำหรับการประชุมของสมาชิก ก็ขอความร่วมมือสมาชิกทุกท่านได้เข้าร่วมประชุมเพื่อจะได้นำ
ข้อมูลต่าง ๆ ไปชี้แจงพี่น้องประชาชนครับ 

ที่ประชุม - รับทราบ 
/ประธานสภา... 
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